



ความไร้เสถียรภาพของระบบการเมืองการปกครองในประเทศไทยกำลังพัฒนาเป็นเรื่องที่ดึงดูดความสนใจของบรรณานักวิชาการทางรัฐศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาวิชารัฐศาสตร์พยายามที่จะทำการศึกษา วิจัย และค้นคว้าถึง เหตุ ผล และสภาพแวดล้อมของสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนพยายามหาวิธีการแก้ไขความผันผวนทางการเมืองในประเทศไทยเหล่านั้น โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถช่วยให้เกิดระเบียบแบบแผนขึ้น ในระบบการเมืองของประเทศไทยที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย และช่วยให้ระบบการเมืองของประเทศไทยดังกล่าว เป็นเรื่องที่สามารถคาดหมายหรือประมาณสถานการณ์ได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเหล่านั้นสืบต่อไป ตลอดจนช่วยในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษากระบวนการเมืองภายในของประเทศเขมร ซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่เคยมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองที่พอสมควรอยู่เป็นระยะเวลาอันยาวนานร่วมสิบปี นับตั้งแต่ได้รับเอกราชอย่างแท้จริงจากฝรั่งเศสเป็นต้นมา แต่ผู้ที่ทำการศึกษาเรื่องราวรายละเอียดของช่วงการเมืองการปกครองในระหว่างนั้นเป็นภาษาไทยมีน้อยมาก ส่วนใหญ่มักจะสรุปเอาอย่างง่าย ๆ ว่าเป็นเพราะบุคคลลึกลับหรือบารมีของเจ้าสีหนุแต่เพียงประการเดียว โดยไม่ได้วิเคราะห์ถึงข้อมูลและเหตุผลอย่างละเอียดว่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นและมีอะไร เป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นเช่นนั้น ฯลฯ

### จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงการเมืองการปกครองภายในของประเทศเขมร ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๕๐ - ๑๙๗๐ อันเป็นช่วงที่เจ้านโรคมสีหนุ ทรงเป็นผู้นำของประเทศนั้นอยู่ โดยได้ทรงดำรงตำแหน่งตั้งแต่เป็นกษัตริย์ นายกรัฐมนตรี และประมุขรัฐ เรื่อยมาตามลำดับ ทั้งนี้ จะมุ่งพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเจ้าสีหนุกับระบบการ

เมืองการปกครองประเทศเขมร ว่าดำเนินไปอย่างไร กล่าวคือเจ้าสีหนุทรงขึ้นมาใช้อำนาจ  
ได้อย่างไร สร้างอำนาจด้วยวิธีใด และรักษาอำนาจไว้ด้วยวิธีการอย่างไร เหล่านี้เป็นต้น

แนวการศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๖ บทด้วยกันคือ

บทแรกเป็นบทนำ

บทที่ ๑ เป็นบทว่าด้วยพื้นฐานทางก้นต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการเมืองการ  
ปกครองของประเทศเขมร เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไปของ  
ประเทศที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางการเมืองของชนชาวเขมร

บทที่ ๒ เป็นบทว่าด้วยตัวเจ้านโรคม สีหนุวรมันฯ ซึ่งเป็นการศึกษาถึงบุคคลิกภาพ  
และประสบการณ์ทางการเมืองของเจ้าสีหนุท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงในบท  
ที่ ๑ อันเป็นการทำความเข้าใจกับตัวเจ้านโรคมสีหนุโดยเฉพาะ

บทที่ ๓ เป็นการศึกษา การเมืองการปกครองของประเทศเขมรภายใต้การนำของ  
เจ้าสีหนุ โดยจะเป็นการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรม และวิธีการทางการเมืองการปกครอง ซึ่ง  
เจ้าสีหนุทรงนำมาใช้เพื่อสร้างอำนาจของพระองค์เอง และรักษาเสถียรภาพทางการเมือง  
ของประเทศนั้นไว้ด้วยในเวลาเดียวกัน

บทที่ ๔ เป็นการชี้ให้เห็นถึงจุดเสื่อม และสาเหตุสำคัญที่นำมาซึ่งการสูญเสียอำนาจ  
ของเจ้าสีหนุ

บทสุดท้าย เป็นการสรุป ซึ่งจะเป็นการสรุปผลจากการศึกษาคั้งนี้ และเสนอข้อ  
คิดเห็นบางประการในอันที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาเพื่อดำเนินกิจกรรม  
ทางการเมืองการปกครองของประเทศกำลังพัฒนาสืบต่อไป

### ขอบเขตของการศึกษา

ในที่นี้จะทำการศึกษาเฉพาะช่วงที่เจ้าสีหนุทรงเข้ามามีบทบาททางการเมืองการปกครองอย่างแจ่มชัด คือตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๕๒ - ๑๙๗๐ ทั้งนี้ โดยจะมุ่งศึกษาพิจารณาพฤติการณ์ทางการเมืองการปกครองของเจ้าสีหนุ ว่ามีผลต่อระบบการเมืองของเขมรอย่างไร และด้วยวิธีการ เช่นไร ซึ่งจะได้นำรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น สภาพแวดล้อมของประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญ โครงสร้าง หรือรูปแบบของรัฐสภาและรัฐบาล ระบบพรรค ตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมืองของชาวเขมร มาช่วยประกอบในการวิเคราะห์ และชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวพันดังกล่าวด้วย

### สมมติฐานของการวิจัย

โดยที่การเมืองการปกครองของประเทศเขมร ในระยะก่อนที่เจ้าสีหนุจะทรงเข้ามา มีบทบาททางการเมือง และในระยะเวลาดังกล่าวหลังจากที่เจ้าสีหนุถูกฝ่ายทหารโค่นล้มอำนาจไปแล้วนั้น มีสภาพการอันเต็มไปด้วย ความวุ่นวาย แยกแยะ และขาดเสถียรภาพ ตรงข้ามกับช่วงที่เจ้าสีหนุทรงมีอำนาจทางการเมืองการปกครองอยู่ ซึ่งเขมรมีรูปการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เพราะฉะนั้น จึงสามารถนำมาสรุปเป็นสมมติฐานได้ว่า -

๑. เจ้าสีหนุทรง เป็นผู้สร้างและรักษาเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของประเทศเขมรไว้ โดยอาศัยฐานะส่วนตัวของพระองค์ และกลยุทธ์ทางการเมืองนานาประการที่ทรงคิดค้นขึ้นเป็น เครื่องมือสำคัญ
๒. เจ้าสีหนุทรง เป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยของเขมรดำเนินไปได้ อย่างมีระเบียบแบบแผนและมีเสถียรภาพที่พอสมควร

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ช่วยในการทำความเข้าใจถึงลักษณะหนึ่ง ของบุคคล สภาพแวดล้อม และวิธีการ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างและรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา ว่าควร

จะเป็นอย่างไร

๒. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้มาช่วยในการ เสริมสร้างรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการควบคุมระบบการ เมืองของประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการ ตลอดจนนำมาพัฒนาหรือดัดแปลงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของระบบการ เมืองการปกครองในประ เทศกำลังพัฒนาแห่งอื่นได้ เพื่อผลการพัฒนาประเทศทางค่านอื่นด้วยต่อไป

๓. วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการ เป็นหนังสืออ่านประกอบการศึกษาเกี่ยวกับระบบการ เมืองของประเทศเขมร และการศึกษาลักษณะของการ เมืองการปกครองในประ เทศกำลังพัฒนาได้

๔. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวผู้นำและระบบการ เมืองการปกครองของประเทศข้างเคียงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะ เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศของประเทศเราท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศในบริเวณเอเชียอาคเนย์นี้

วิธีการค้นคว้าและวิจัย

จะเป็นการ ค้นคว้าและวิจัยโดยลารพรรณถึงข้อเท็จจริง ซึ่งจะ ได้มาจากการศึกษา ค้นคว้าเอกสารและหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเขมรและตัวเจ้าสีหนุ รวมทั้งทำการวิเคราะห์ ตีความ และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเหล่านั้นเหล่านั้นด้วย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเจ้าสีหนุ และระบบการ เมืองการปกครองของประเทศเขมรให้แตกฉานลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้น วิธีการค้นคว้าและวิจัยจึงเป็นแบบ Documentary Research, Descriptive Research และ Analytical Research ผสมผสานกันไป ฯลฯ